

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2020,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Thực hiện Công văn số 3857/SVHTTDL-QLTDTT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo như sau:

**Phần thứ nhất**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**I. KHÁI QUÁT CHUNG:**

Huyện Triệu Sơn là huyện đồng bằng trung du có diện tích 291,96 km<sup>2</sup>, phía Đông giáp huyện Đông Sơn, phía Đông Nam giáp huyện Nông Cống, phía Nam giáp huyện Như Thanh, phía Tây Nam giáp huyện Thường Xuân, phía Tây Bắc giáp huyện Thọ Xuân, phía Đông Bắc giáp huyện Thiệu Hóa. Triệu Sơn là một huyện bán sơn địa nhưng diện tích chủ yếu vẫn là đồng bằng, địa hình thấp dần về phía Bắc, với vài con sông suối nhỏ chảy vào sông Chu ở hai huyện bên: Thọ Xuân và Thiệu Hóa, ở phía Nam có một vài ngọn núi thấp với độ cao khoảng 250 – 600 m, như núi Nưa ở xã Tân Ninh. Cực Nam là xã Tân Ninh, cực Tây là xã Bình Sơn, cực Đông là xã Đồng Tiến. Dân số là trên 2 vạn người, gồm 3 dân tộc Kinh, Mường, Thái.

Do có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú là điều kiện tốt để phát triển kinh tế nhiều thành phần, thu hút các nhà đầu tư địa phương và ngoài địa phương, đây cũng chính là điều kiện thuận lợi cho công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao của địa phương.

Ngoài ra, công tác quy hoạch đất, cơ sở vật chất, các cơ chế chính sách giành cho hệ thống khu thể thao; nhà Văn hóa đa năng; sân vận động từ huyện đến các xã, thị trấn, làng, thôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến địa phương, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang quan tâm đúng mức và đồng đảo bà con nhân dân ủng hộ góp phần từng bước chuẩn hoá các thiết chế thể dục, thể thao đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng và đào tạo nguồn vận động viên tuyển 3 cho cấp tỉnh...

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao ngày càng phát triển đa dạng và phong phú về các loại hình, tạo nên một sân chơi lành mạnh nhằm tăng cường thể lực, trí lực và là nền tảng cho việc tuyển chọn các vận động viên thi đấu đỉnh cao. Đội ngũ cán bộ, công tác viên thể dục thể thao được đào tạo cơ bản, có chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, hăng hái làm nhiệm vụ.

Đây chính là các lợi thế, thế mạnh của huyện để đẩy mạnh phát triển công tác thể dục, thể thao trong hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện thuận lợi nói trên công tác phát triển TDTT năm 2020 cũng gặp những khó khăn nhất định do tình hình dịch bệnh Covid trên thế giới và nước ta, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động TDTT quần chúng, các hội thi, giải đấu nghiệp dư của huyện nhà.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:**

### **1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị.**

**2. Công tác xây dựng, tham mưu ban hành các đề án, văn bản về lĩnh vực thể dục thể thao để triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Chiến lược, Quy hoạch, Đề án, văn bản của Đảng, Nhà nước khác tại địa phương (ngành).**

Để tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành nhiều văn bản, quyết định tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động TDTT. Cùng với đó, UBND huyện đã ban hành nhiều chính sách cho hoạt động TDTT để xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực TDTT của huyện ở thời điểm hiện tại và những năm tiếp theo.

Định hướng, tạo điều kiện cho các CLB TDTT được thành lập, hoạt động và phát triển; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các CLB để nhằm hướng các hội, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

### **3. Công tác phát triển sự nghiệp:**

- Thể dục thể thao quần chúng

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao huyện nhà có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân; các xã, thị trấn ở huyện Triệu Sơn đã tích cực, chủ động chỉ đạo lồng ghép các hoạt động thể dục, thể thao với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hằng năm, các giải thể thao phong trào do các xã, thị trấn và huyện Triệu Sơn tổ chức đã thu hút đông đảo các đối tượng tham gia và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân. Các hoạt động thi đấu thể thao đã giúp thanh thiếu niên trong xã tránh xa các tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Có thể thấy, chính sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân đã tạo ra sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng nhân dân, từ đó gia tăng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các cá nhân trong xã hội. Tất cả mọi người đều hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật, xây dựng nếp sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe, tạo không khí phấn khởi sau những giờ lao động vất vả; đồng thời đáp ứng nhu cầu vận động, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hoá của các tổ chức và cá nhân trong xã hội.

- Giáo dục thể chất và thể thao trong trường học

Xác định việc giáo dục thể chất trong trường học là nội dung quan trọng, góp phần rèn luyện thể lực cho học sinh, từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện,

giúp các em đảm bảo sức khỏe cho hoạt động học tập và hình thành công dân tương lai phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Vì vậy, trong những năm, giáo dục thể chất và thể thao trong trường học luôn được cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm, đặc biệt Ban giám hiệu các cấp học quan tâm đúng mức và đạt được kết quả đáng mừng.

- Thể dục thể thao trong các lực lượng vũ trang

Huấn luyện thể lực và phát triển phong trào TDTT là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Vì vậy, hằng năm Ban CHQS huyện đều phát động phong trào rèn luyện thể lực, tập luyện TDTT rộng khắp tới cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị.

Xác định tầm quan trọng của công tác huấn luyện thể lực nên cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng luôn có ý thức tập luyện TDTT. Hằng ngày, cán bộ, chiến sỹ từ cơ quan Ban CHQS huyện đến các đơn vị trực thuộc đều duy trì nghiêm nề nếp tập luyện thể lực, với các hoạt động thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, chạy vũ trang, vượt vật cản, ném lựu đạn, võ thuật... Để tạo điều kiện cho phong trào phát triển sâu, rộng, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị rèn luyện thể lực, tập luyện thể thao của LLVT huyện được đầu tư đầy đủ. Đến nay, hầu hết các đơn vị đều có sân bóng chuyền, bóng đá, sân cầu lông, bàn bóng bàn đáp ứng nhu cầu tập luyện của cán bộ, chiến sỹ. Các trang thiết bị huấn luyện thể lực, thi đấu thể thao thường xuyên được duy tu, sửa chữa. Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Ban CHQS huyện cùng các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện xây dựng các nhà đa năng tạo điều kiện cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng thường xuyên tập luyện thể thao, tổ chức thi đấu giao lưu, qua đó thắt chặt tình đoàn kết gắn bó với địa phương.

- Thể dục thể thao người khuyết tật

Huyện uỷ, HĐND, UBND, MTTQ huyện luôn xác định đối tượng người khuyết tật là khiếm khuyết, người thiệt thòi nên đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tham gia hoạt động thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ, hoà nhập cộng đồng; bảo đảm cơ sở vật chất và chế độ, chính sách cho vận động viên thể thao khuyết tật tập luyện và thi đấu các giải thể thao khác nhau.

Hàng năm huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện về tinh thần, vật chất; phối hợp với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao, cơ quan, tổ chức có liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người khuyết tật tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức và đạt kết quả cao.

Ngành VH TTDL phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng các môn học TDTT nội khóa, đẩy mạnh các hoạt động TDTT ngoại khóa trong các trường phổ thông. Đến nay, về giáo dục thể chất có 100% các trường thực hiện tốt giáo dục thể chất thường xuyên, nề nếp; có 98% số trường thực hiện TDTT ngoại khóa, có 100% số trường có giáo viên chuyên trách TDTT có trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hàng năm 100% nhà trường thực

hiện đầy đủ, nghiêm túc việc kiểm tra tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh viên.

### **- Về phát triển cơ sở vật chất TDTT.**

Tính đến nay huyện Triệu Sơn đã hoàn thành việc quy hoạch đất cho thể dục thể thao:

+ Huyện đã quy hoạch Khu trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp huyện với đầy đủ các hạng mục công trình, một số hạng mục như bể bơi, sân bóng đá nhân tạo, sân tennis, sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn . . . đã được đầu tư xây dựng, các hạng mục quy hoạch khác đang được tiến hành triển khai (theo hình thức xã hội hoá cho doanh nghiệp tư nhân thuê đất đầu tư).

+ 34/34 xã, thị trấn có quy hoạch đất cho khu thể thao, sân vận động cấp xã.

+ 254 thôn có quy hoạch đất cho khu thể thao, sân chơi bãi tập đơn giản, 1 số thôn có sân bóng đá cơ bản đảm bảo theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch.

- Thực trạng cơ sở vật chất TDTT cấp huyện, cấp xã.

+ Cấp huyện: 01 sân vận động lớn, 02 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 01 bể bơi tiêu chuẩn, 02 sân tennis, 02 sân bóng chuyền, nhà bóng bàn, nhà tập thể dục thể hình, sân cầu lông (Doanh nghiệp tư nhân thuê đất quy hoạch của huyện đầu tư).

+ Cấp xã: hiện nay có 27 sân vận động cấp xã, có 06 bể bơi (tư nhân đầu tư), 154 sân bóng chuyền da và hơi, sân cầu lông, bàn bóng bàn...

### **VỀ XÃ HỘI HÓA THỂ DỤC THỂ THAO.**

- Thực trạng xã hội hóa các hoạt động TDTT tại cấp huyện, cấp xã:

Công tác tuyên truyền đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị quan tâm, cán bộ, nhân dân và con em đang học tập, công tác xa quê nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ cả tinh thần và vật chất góp phần tích cực cho phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng.

- Thực trạng xã hội hóa, thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TDTT:

+ Cấp huyện: năm 2014 đã quy hoạch quỹ đất giành cho Khu Trung tâm văn hoá - Thể thao cấp huyện và kêu gọi doanh nghiệp tư nhân thuê đất đầu tư các hạng mục công trình thể thao, sân chơi bãi tập, vui chơi giải trí với nguồn kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng. Đến nay đã đi vào hoạt động có hiệu quả và từng bước đầu tư hoàn thiện.

+ Cấp xã: do làm tốt công tác xã hội hoá nên đã huy động nguồn lực từ sức dân, con em xa quê nên đã xây dựng được nhiều công trình văn hoá thể thao, tổ chức được nhiều các hoạt động trong năm, đặc biệt là các vui xuân đón tết, dịp cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và các ngày lễ của địa phương, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi và là động lực tích cực để gắn bó khối đại đoàn kết và tái tạo sức lao động sau những ngày làm việc nặng nhọc.

### **- Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về thể dục thể thao (cán bộ,**

- Đội ngũ cán bộ làm công tác TDTT tại cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp TDTT (chuyên viên, huấn luyện viên, trọng tài, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT)

+ Phòng văn hoá và Thông tin: 04 cán bộ,

+ Trung tâm VH-TT &DL : 16 cán bộ

- Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường học các cấp: huyện có 113 giáo viên giáo dục thể chất của 3 cấp học đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, 34/34 xã, thị trấn có công chức văn hoá - xã hội, kiêm cán bộ làm công tác thể thao.

- Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực lĩnh vực TDTT

Trong năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt với các cơ quan ban ngành công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn được duy trì đều đặn theo định kỳ từng năm.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

- Thành tích

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện có trên 30% số người luyện tập TDTT thường xuyên, 25% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao diễn ra ở các địa phương với nhiều hình thức tập luyện được tổ chức như: đi bộ, chạy, cầu lông, bóng bàn... Phong trào TDTT quần chúng trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, đã tạo chuyển biến về nhận thức của đại bộ phận quần chúng nhân dân. Phong trào đã tạo không khí phấn khởi, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở mỗi địa phương, đóng góp nhiều vận động viên cho tuyển tỉnh.

- Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong công tác TDTT tại địa phương;

+ Thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở còn thiếu so với nhu cầu của nhân dân, một số nơi vẫn thiếu nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố. Việc đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

+ Các thiết chế văn hóa, thể thao không đồng bộ, phần lớn các thiết chế này đều có trước khi có quy hoạch tổng thể, nhiều nơi ở vị trí không thuận lợi, không phù hợp với đặc điểm của nơi sinh hoạt cộng đồng, một số thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp thôn vẫn chưa khai thác hết công năng, chỉ được dùng làm nơi hội họp là chủ yếu, thiếu vắng các hoạt động văn hóa, thể thao.

+ Kinh phí để tổ chức các hoạt động còn khó khăn, các trang thiết bị phục vụ thiết chế thiếu, không đồng bộ, nhiều thiết chế bị xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu, công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo tồn, bảo vệ không được quan tâm.

+ Đội ngũ cán bộ văn hóa nói chung và cán bộ làm công tác TDTT ở cơ sở còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ chưa dành nhiều thời gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao.

+ Cán bộ phụ trách thể thao đa số là kiêm nhiệm.

+ Hiệu quả của công tác xã hội hóa đối với việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao chưa cao.

+ Công tác tham mưu, đề xuất của đề giải quyết một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện còn chậm, chưa chủ động. Chưa có hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở.

- Nguyên nhân

+ Nguyên nhân chủ quan

\* Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các ban ngành chưa thực sự quan tâm đến việc đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, chưa quan tâm tới công tác quản lý và hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa.

\* Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao còn lệch lạc, chưa đúng đắn, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước; chưa thực sự phát huy được vai trò của cộng đồng trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao;

\* Kinh phí dành cho các hoạt động văn hóa, thể thao còn hạn chế, bộ máy cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, các hoạt động xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn.

\* Đội ngũ cán bộ ở một số xã trên địa bàn còn thiếu và yếu, chưa có chính sách phù hợp.

+ Nguyên nhân khách quan

Triệu Sơn là vùng bán sơn địa, có 4 xã miền núi nên điều kiện kinh tế còn khó khăn, thu nhập bình quân của người dân còn thấp nên việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao chưa hiệu quả. Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước nên tỷ lệ còn thấp và chất lượng chưa cao. Việc quản lý, xây dựng và hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gặp nhiều khó khăn, đặc biệt những làng, thôn vùng xa.

- Bài học kinh nghiệm

+ Cần tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa về tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong tất cả các cấp, các ngành, nhất là trong nhân dân nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tạo động lực cho mọi tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia.

+ Phát huy ý thức chủ động, tích cực và vai trò tự quản của cộng đồng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt cuộc vận động.

+ Tăng cường nguồn lực để xây dựng và phát triển phong trào TDTT mang tính bền vững. Về nhân lực: Đội ngũ cán bộ vừa có phẩm chất, đạo đức, vừa đủ năng lực hoạt động, được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên, vừa có tâm, vừa có tầm mới đáp ứng được yêu cầu; Về tài lực: Phải thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mới đảm bảo phong trào phát triển bền vững.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa để họ có trách nhiệm, trau dồi trình độ trong công tác văn hóa, thể thao.

- Tổ chức thường xuyên công tác sơ kết, tổng kết hàng năm để rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời gương điển hình tiên tiến.

## **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

#### **1. Phương hướng, mục tiêu chủ yếu**

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học - bộ phận quan trọng của phong trào thể dục, thể thao. Thực hiện “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học”; phát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh, bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao. Đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, gắn với giáo dục tri thức, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của học sinh. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên thể dục cho trường học.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng thông qua phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào thể dục, thể thao với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển phong trào thể dục, thể thao người cao tuổi, người khuyết tật và người lao động tại các công ty, nhà máy. Bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động thể dục, thể thao; chú trọng phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

- Phát triển các trung tâm, các CLB, lớp năng khiếu thể thao ở các xã, thị trấn. Đầu tư, nâng cấp trung tâm VHTT-TDTT huyện, tăng cường bổ sung nguồn kinh phí và kêu gọi xã hội hóa cho hoạt động TDTT.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hướng dẫn viên, cộng tác viên, trong tài thể thao để có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Tổ chức các đợt thăm quan học tập các mô hình hay, cách làm tốt hiệu quả để áp dụng tại địa phương, đơn vị.

- Đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, nhất là năng lực triển khai thực hiện các chính sách, kế hoạch thể dục, thể thao. Phát triển các câu lạc bộ, tổ, nhóm TDTT; hỗ trợ về cơ chế, chính sách đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TDTT quần chúng.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thể dục, thể thao. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục, thể thao. Xây dựng tổ chức và bộ trí cán bộ có phẩm chất và năng lực để lãnh đạo, quản lý công tác thể dục, thể thao.

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, dành kinh phí và quỹ đất cho công tác TDTT; triển khai thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030.

- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” qua đó để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nhằm kêu gọi mọi người tích cực luyện tập TDTT, đồng thời mỗi người có trách nhiệm là hạt nhân vận động gia đình, người thân, bạn bè lựa chọn cho mình một hình thức tập luyện TDTT phù hợp với điều kiện sức khỏe để tập luyện hằng ngày.

- Tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động TDTT trong khối nông dân, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, học sinh, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật.

- Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Phấn đấu 100% xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn, các xã, thị trấn triển khai các hoạt động TDTT quần chúng được nhân dân yêu thích, phát triển môn Võ cổ truyền, các môn thể thao dân tộc và đẩy mạnh triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước.

- Chỉ đạo Trung tâm VH-TT huyện xây dựng, hướng dẫn bài tập thể dục cho mọi đối tượng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động TDTT, hội thi, giải thi đấu thể thao hàng năm gắn với các hoạt động kỷ niệm, lễ hội truyền thống, sự kiện chính trị của các đơn vị, địa phương và khuyến khích mọi đối tượng nhân dân tích cực tập luyện và thi đấu.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa TDTT, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho phát triển TDTT; động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển phong trào TDTT cho mọi người, phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao giải trí và thể thao cho người khuyết tật; Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ TDTT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành TDTT trong giai đoạn hiện nay.



- Tăng cường sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm hỗ trợ mọi mặt cho phát triển sự nghiệp TDTT trong huyện.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TDTT; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về TDTT nhằm khích lệ, động viên toàn xã hội đóng góp phát triển phong trào TDTT cho mọi người.

### **3. Các giải pháp thực hiện**

*- Giải pháp về đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về TDTT:*

Quán triệt, phổ biến sâu rộng và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động thể dục, thể thao; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Xác định phát triển thể dục, thể thao là một nội dung trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện.

*- Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực TDTT tại địa phương:*

+ Quy hoạch nguồn nhân lực thể dục, thể thao trên địa bàn toàn huyện.

+ Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút nhân lực thể dục, thể thao có trình độ cao về phục vụ tại đơn vị đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng.

+ Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thể dục, thể thao cho các cán bộ công tác thể dục, thể thao từ cấp huyện đến cấp xã.

*- Giải pháp về tổ chức các hoạt động sự nghiệp và phát huy vai trò của tổ chức xã hội về TDTT tại địa phương:*

Nhằm đưa các tổ chức hoạt động và phong trào về cơ sở cần thường xuyên hướng dẫn, tổ chức các hoạt động ngay tại các thiết chế văn hóa - thể thao cấp thôn, mỗi năm tại một thiết chế văn hóa - thể thao cấp thôn phải tổ chức từ 5 đến 10 hạt động thể dục, thể thao và xác định đây là tiêu chí đánh giá bình xét thi đua danh hiệu văn hóa hàng năm.

*- Giải pháp về huy động các nguồn vốn, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển TDTT tại địa phương:*

Tăng cường công tác xã hội hóa, tạo cơ chế chính sách, môi trường kinh doanh thể thao trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương.

## **V. Đề xuất, kiến nghị**

### **1. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác TDTT cấp cơ sở.

### **2. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để phát triển TDTT tỉnh nhà nói chung và các địa phương nói riêng, như: công tác quy hoạch quỹ đất, nguồn kinh phí cho phát triển TDTT; chỉ đạo ngành dọc đề CB-CNVC trong ngành thường xuyên tập luyện TDTT, tổ chức tham gia các giải thi đấu TDTT...

### **3. Đối với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh**

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết chế TDTT cho cấp huyện, cấp xã, các thôn, khu phố.

- Tăng cường, bổ sung nguồn kinh phí cho chi hoạt động thường xuyên và sự nghiệp TDTT cấp cơ sở;

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của huyện Triệu Sơn, kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp, các ngành để sự nghiệp TDTT huyện nhà ngày càng phát triển./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**